



ประกาศโรงพยาบาลเชาสุกิม
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเชาสุกิม จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชาสุกิม

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ ดีมาก
ประเมิน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565

ที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	ดี เด่น	ดีมาก
1	นางสาวนาตยา เอี่ยมสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	✓	
2	นางชลียา เพี้ยเพ็งตัน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	✓	
3	นางสาวลัดดา อินทฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
4	นางสาวอัจฉรา ฉิมพาลี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
5	นางสาวณัฐธยาน์ วงษ์วาทย์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	✓	
6	นางสาวอรณิชา ศีลรักษ์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	✓	
7	นางสาวจิตาภา ผดุงวงษ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	✓	
8	นายพิทักษ์พงษ์ เพี้ยเพ็งตัน	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓	
9	นายพงษ์เทพ โกฉัยพัฒน์	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ	✓	
10	นายวรินทร์ โพธิกิจ	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	✓	
11	นายธีรวัฒน์ บุระวัฒน์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	✓	
12	นางสาวสุธิภา พิศโสระ	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓	
13	นางสาวชาลินี อุทัยเสวก	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน	✓	
14	นางน้องเล็ก ทองมอญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓	
15	นางวาสนา เพ็งจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
16	นายสระพงษ์ ดันแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
17	นางชนิตรีนันท์ กนกรัตนไพศาล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
18	นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	✓	
19	นางอรรรรม โพธิกิจ	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	✓	
20	นางสาวณพมณี ภูเจริญ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	✓	
21	นางวิลาวัลย์ วิสุทธิสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
22	นายบดินทร์ เฉียบแหลม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓	
23	นางสาวเนาวรัตน์ รัตนพาหิระ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓	
24	นางอรอุมา โกฉัยพัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	✓	
25	นางสาวฐิติพร จันทะบุตร	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	✓	

ที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	ดี	เด่น	ดีมาก
26	นายณัฐพัฒน์ หงส์รัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติงาน	✓		
27	นายทวีศักดิ์ ตันติสราภรณ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	✓		
28	นางสาวปรียา บัวสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
29	นางสุวรรณา เพชรเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
30	นางสาวเกศสุดา นฤนเศรษฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
31	นางสาวสุกัญญา ศรีธธาบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
32	นางสาวศิริยากร แบบเหมาะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
33	นางพรทิพา ออบปรุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
34	นายสมพรชัย พานารณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
35	นางสาววารินทร์ แสงศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
36	นางสาวพัชรภรณ์ บุญโยประการ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
37	นางสาวกมลศา จันทสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
38	นางธันวดี สุทธิธรรม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
39	นางสาวทวีพร มงคลจิตต์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
40	นางสาวพัชราภา เลิศวีรพรกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
41	นางสาววิชุดา สุวรรณปราณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
42	นายประพัฒน์ วรรณประภา	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	✓		
43	นางสาวปรีดาพร อนุเวช	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	✓		
44	นางสาววิจิตรา ตีรัตน์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	✓		
45	นายอำนาจ สุทธิธรรม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
46	นางสาวดุขฎิมาลา ชลเขต	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
47	นางสาวจิตญาดา นาคสกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
48	นางสาวบุศรียา บัวสมุย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
49	นางสาววีไล บริบูรณ์พัฒนกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
50	นางสาวมนทกานติ ทาทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
51	นางจันทนารี บุญศิริ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
52	นางสาวเกษกฤษา โภคสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
53	นางสาวสุธิดา ดุขฎิ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		

ที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	ดี	เด่น	ดีมาก
54	นางสาววิลาสินี อินทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
55	นางสาวเกตุแก้ว แซ่เหลา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน			✓
56	นางสาวสมฤดี เนินริมหนอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ			✓
57	นางสาวสุภาวดี วงศ์พิทักษ์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ			✓
58	นางสาวกรกมล ทรัพย์ทวีผลบุญ	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ			✓
59	นางสาวปรางทิพย์ บัวเฟื่อง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน			✓
60	นางสาวสุธิตาภร วรณภักดี	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ			✓
61	นางสาวเขมณัญญ์ ศรีพรหมภัทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ			✓
62	นางสาววันวิสา ภาโนชิต	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน			✓
63	นางสาวนริศรา ศรีประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ			✓
64	นางสาวจามจรี กิจอักษร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ			✓